



บทที่ 5

## สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

หนังสือพิมพ์ ( Newspaper ) เป็นสื่อมวลชนที่เป็นกลไกสำคัญของการสื่อสารสัมพันธ์ในสังคม ปัจจุบันความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้ามาช่วยเสริมให้หนังสือพิมพ์เพิ่มสมรรถนะในการแจ้งข่าวสารในแต่ละวัน ให้ประชาชนผู้รับสารได้รับทราบทันต่อเหตุการณ์ จึงทำให้หนังสือพิมพ์มีความสำคัญต่อความรู้สึกนึกคิดและการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนผู้รับสารมากขึ้น

การส่งข่าวสารเพื่อเผยแพร่ไปถึงประชาชนจำนวนมาก โดยทางสื่อหนังสือพิมพ์นั้น จำเป็นต้องผ่านกระบวนการกั้นกรองข่าวสารจากผู้ที่มีหน้าที่กรองสาร หรือ " นายประตูข่าวสาร ( Gatekeeper ) " บุคคลที่ทำหน้าที่นี้ได้แก่ ผู้เป็นนักข่าว บรรณาธิการข่าว หรือ หัวหน้าข่าว ซึ่งต่างก็ต้องใช้วิจารณญาณในการคัดสรรใจเลือกและเสนอข่าวสารไปยังประชาชน

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเพื่อให้ทราบว่า นายประตูข่าวสาร ดังกล่าวมีหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และคัดสรรใจคัดเลือกข่าวอย่างไรเพื่อนำข่าวลงตีพิมพ์ในแต่ละวัน มีปัจจัยอะไรที่เข้ามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องกับ การคัดเลือกข่าว ตลอดจนแนวโน้มนและรูปแบบของการปฏิบัติหน้าที่ในการ คัดเลือกรวมทั้งการนำเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์ในยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่จะเป็นอย่างไร ซึ่งพอจะสรุปวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อทราบและเปรียบเทียบแนวทาง การพิจารณาคัดสรรใจในการทำหน้าที่คัดเลือกข่าวหน้าหนึ่งของบรรณาธิการและหัวหน้าข่าว ของหนังสือพิมพ์ รายวันประเภทเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และเชิงกึ่งคุณภาพและปริมาณ

เท็จจริงทั้ง 2 ด้าน และอันดับสุดท้ายเป็นเรื่องของแหล่งข่าว คือ ควรระบุแหล่งข่าวให้ชัดเจน และไม่ควรรออ้างแหล่งข่าวที่ปกปิด

ส่วนหนังสือพิมพ์ประเภทเชิงปริมาณ ( ไทยรัฐ เติลนิวส์ ) ให้อันดับความสำคัญกับการเขียนข่าวที่มีความกระชับรัดชัดเจนมาเป็นอันดับหนึ่ง อันดับที่ 2 ได้แก่การเขียนข่าวที่มีการนำเสนอเนื้อหาครบตามหลักการเขียนข่าว อันดับสุดท้ายเป็นเรื่องของแหล่งข่าว คือควรระบุแหล่งข่าวให้ชัดเจน และไม่ควรรออ้างแหล่งข่าวที่ปกปิด

สำหรับหนังสือพิมพ์ประเภทเชิงคุณภาพและปริมาณ ( แนวหน้า บ้านเมือง ) ให้ อันดับความสำคัญกับการเขียนข่าวที่มีการนำเสนอข่าวข้อเท็จจริงทั้ง 2 ด้านมาเป็นอันดับหนึ่ง การเขียนข่าวที่มีความถูกต้องแม่นยำและน่าสนใจมาเป็นอันดับที่ 2 และอันดับสุดท้ายคือไม่ควรอ้างแหล่งข่าวที่ปกปิด

การให้ความสำคัญต่อหลักเกณฑ์หรือปัจจัยอื่น ๆ ในการคัดเลือกข่าว บรรณาธิการ และหัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ประเภทมีความเห็นเหมือนกันคือ ให้ความสำคัญมากหรือพิจารณาถึงความสนใจของผู้อ่านเป็นสำคัญที่สุด ต่อการคัดเลือกข่าวที่นำเสนอในหน้าหนึ่ง และให้ความสำคัญปานกลางกับ ความสนใจส่วนตัวของตนเองที่มีต่อข่าวและเหตุการณ์ เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา รวมทั้งการให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของบุคคลอื่น ๆ ในกองบรรณาธิการ การให้ความสำคัญกับนโยบายของหนังสือพิมพ์ การให้ความสำคัญหรือพิจารณาเปรียบเทียบการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นก่อนการคัดเลือกข่าว และการให้ความสำคัญหรือความสนใจกับข่าวในเชิงลบเมื่อเปรียบเทียบกับข่าวในเชิงบวก

อย่างไรก็ดีบรรณาธิการข่าวและหัวหน้าข่าวของหนังสือพิมพ์ประเภทเชิงคุณภาพ และหนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพและปริมาณจะให้ความสำคัญปานกลางต่อ นโยบายของเจ้าของหนังสือพิมพ์ซึ่งแตกต่างจาก หนังสือพิมพ์ประเภทเชิงปริมาณที่จะให้ความสำคัญน้อยต่อนโยบายของเจ้าของหนังสือพิมพ์

2. เพื่อทราบและเปรียบเทียบปริมาณความถี่และประเภทของข่าวที่หนังสือพิมพ์แต่ละประเภทได้คัดเลือกนำลงพิมพ์ในหน้าหนึ่ง

4. เพื่อวิเคราะห์ว่าประเภทเนื้อหาของข่าวที่ได้รับคัดเลือกเสนอในหน้าหนึ่งมีความสอดคล้องกับแนวทางการพิจารณาคัดเลือกข่าวของบรรณาธิการ และหัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์แต่ละประเภทหรือไม่

การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัย 2 ลักษณะ คือการสัมภาษณ์ และ วิเคราะห์เนื้อหา โดยกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา มี 2 กลุ่ม

1. การสัมภาษณ์ เลือกกลุ่มตัวอย่างจากบรรณาธิการ หัวหน้าข่าว และนักหนังสือพิมพ์อาวุโส จำนวน 45 คน ของหนังสือพิมพ์ 3 ประเภท ที่มีจำนวนพิมพ์จำหน่ายสูงสุด 2 อันดับในแต่ละประเภท คือ

1.1 บรรณาธิการ หัวหน้าข่าว และนักหนังสือพิมพ์อาวุโส จากหนังสือพิมพ์ประเภทเชิงคุณภาพ ได้แก่ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ จำนวน 7 คน และหนังสือพิมพ์มติชน จำนวน 8 คน รวม 15 คน

1.2 บรรณาธิการ หัวหน้าข่าว และนักหนังสือพิมพ์อาวุโส จากหนังสือพิมพ์ประเภทเชิงปริมาณ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน 8 และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จำนวน 7 คน รวม 15 คน

1.3 บรรณาธิการ หัวหน้าข่าว และนักหนังสือพิมพ์อาวุโส หนังสือพิมพ์ประเภทกึ่งเชิงคุณภาพและปริมาณ ได้แก่ หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำนวน 8 คน และหนังสือพิมพ์บ้านเมือง จำนวน 7 คน รวม 15 คน

2. การวิเคราะห์เนื้อหา เลือกกลุ่มตัวอย่างจาก หนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ประเภท 6 ชื่อฉบับ ได้แก่ สยามรัฐ มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ แนวหน้า และบ้านเมือง จำนวน 150 ฉบับ ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 มกราคม 2533 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2533 วิธีการเลือกตัวอย่าง

ฉบับ ( Issue ) คุมโดยระบบหมุนเวียน ( Rotation ) ทำให้ได้จำนวนหนังสือพิมพ์  
ชื่อละ 25 ฉบับ รวมหนังสือพิมพ์ทั้งหมด เป็นจำนวน 150 ฉบับ

การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยการวิเคราะห์ลักษณะข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติเชิง  
พรรณนาได้แก่ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานดังต่อไปนี้

สมมติฐานที่ 1 หนังสือพิมพ์ประเภทเชิงคุณภาพ ประเภทเชิงปริมาณ ประเภท  
กึ่งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีแนวทางและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกข่าวหน้าหนึ่งต่างกัน  
ในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ จำแนกทางเดียว  
( One-Way Analysis of Variance ) กรณีที่พบว่าแตกต่างกันทำการทดสอบ  
ความแตกต่าง โดยวิธีการของ Scheffe' ( F ) Test

สมมติฐานที่ 2 หนังสือพิมพ์ประเภทเชิงปริมาณเสนอข่าวที่เป็นเรื่องราวในเชิงลบ  
( Negativism News ) มากกว่าหนังสือพิมพ์รายวันประเภทอื่น ทดสอบโดยใช้ Dif.  
of proportions ( Z ) test

สมมติฐานที่ 3 หนังสือพิมพ์ประเภทเชิงคุณภาพมีแนวโน้มที่เสนอ ข่าวหนัก  
( Hard News ) มากกว่าหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยประเภทอื่น ทดสอบโดยใช้  
Dif. of proportions ( Z ) test

สมมติฐานที่ 4 เนื้อหาข่าวที่ได้รับการคัดเลือกเสนอในหน้าหนึ่งมีความสอดคล้อง  
กับแนวนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาเลือกข่าวของหนังสือพิมพ์รายวันทุกประเภท  
ทดสอบโดยใช้ Spearman Rank Correlation Coefficient

## สรุปผลการวิจัย

### ตอนที่ 1

#### การสัมภาษณ์

#### ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของบรรณาธิการและหัวหน้าข่าว

กลุ่มตัวอย่างบรรณาธิการและหัวหน้าข่าวของหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ประเภท ที่ศึกษาจำนวน 45 คน พบว่าเป็นชายมากกว่าหญิงคือ เป็นเพศชายร้อยละ 73.3 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 26.6 มีอายุอยู่ระหว่าง 31 - 40 ปี จำนวน 47.0 % ในจำนวนนี้พบว่า บรรณาธิการและหัวหน้าข่าวของหนังสือพิมพ์ประเภทเชิงคุณภาพส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยหนุ่ม-วัยสาวมากกว่าหนังสือพิมพ์ประเภทอื่น ๆ อายุ 41 - 60 ปี จำนวน 33.0 % และอีก 20 % อยู่ระหว่างอายุ 20-30 ปี บรรณาธิการและหัวหน้าข่าวส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทั่วไป เช่น รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 53 แต่ที่สำเร็จวิชาทางด้านนิเทศศาสตร์หรือวารสารศาสตร์ก็มีถึงร้อยละ 47 ในจำนวนบรรณาธิการและหัวหน้าข่าวเหล่านี้ ส่วนใหญ่เคยผ่านการอบรมวิชาชีพทางหนังสือพิมพ์ จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 58 โดยที่บรรณาธิการและหัวหน้าข่าวของหนังสือพิมพ์ประเภทเชิงปริมาณผ่านการอบรมมากที่สุด กลุ่มหนังสือพิมพ์ประเภทเชิงคุณภาพ และกลุ่มหนังสือพิมพ์ประเภทเชิงคุณภาพและปริมาณ เป็นอันดับถัดมาตามลำดับ

#### ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นหรือการให้ความสำคัญต่อแนวทางในการคัดเลือกข่าวหน้าหนึ่ง

การให้ความสำคัญกับประเภทของข่าว ความคิดเห็นของบรรณาธิการ และหัวหน้าข่าวหน้าหนึ่ง ต่อการให้ความสำคัญกับประเภทของข่าวในการคัดเลือกข่าวเพื่อนำเสนอในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แต่ละประเภท ปรากฏว่า บรรณาธิการและหัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ประเภทเชิงคุณภาพ ( สยามรัฐ มติชน ) ให้ความสำคัญกับข่าวการเมืองเป็น

อันดับหนึ่ง และให้ข่าวทหารและสงครามเป็นอันดับที่ 2 ทั้งนี้อาจเนื่องจากในช่วงศึกษาข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเหตุการณ์สงครามอ่าวเปอร์เซีย จึงมีผลกระทบต่อความคิดเห็นดังกล่าว อันดับถัดมาให้ความสำคัญกับข่าวเศรษฐกิจและต่างประเทศตามลำดับ สำหรับข่าวที่ให้ความสนใจน้อยที่สุดคือข่าวสังคมและบุคคล

ส่วนหนังสือพิมพ์ประเภทเชิงปริมาณ ( ไทยรัฐ เคลลิวส์ ) ให้ความสำคัญกับข่าวการเมืองมากเป็นอันดับหนึ่งเช่นกัน ให้ความสำคัญกับข่าวอุบัติเหตุและภัยพิบัติเป็นอันดับที่ 2 และอันดับถัดมาได้แก่ข่าวอาชญากรรมและโรงพัก ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวกีฬาตามลำดับ สำหรับข่าวที่ให้ความสำคัญน้อยที่สุดคือ ข่าวศิลปะและบันเทิง

สำหรับหนังสือพิมพ์ประเภทเชิงคุณภาพและปริมาณ ( แนวหน้า บ้านเมือง ) ก็เช่นกันจะให้ความสำคัญกับข่าวการเมืองมากเป็นอันดับหนึ่งคล้ายกับกลุ่มหนังสือพิมพ์อื่นๆ และยังให้ความสำคัญกับข่าวอุบัติเหตุและภัยพิบัติเป็นอันดับที่ 2 และอันดับถัดมาได้แก่ข่าวทหารและสงคราม ข่าวต่างประเทศ ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวแรงงาน ตามลำดับ ข่าวที่ให้ความสำคัญในอันดับท้าย ๆ คือ ข่าวศิลปะและบันเทิง ข่าวพยากรณ์อากาศ

การให้ความสำคัญกับคุณค่าของข่าวด้านต่าง ๆ ความคิดเห็นของบรรณาธิการและหัวหน้าข่าวหน้าหนึ่ง ต่อการให้ความสำคัญกับประเด็นของข่าวหรือคุณค่าของข่าวในการคัดเลือกข่าวเพื่อนำเสนอในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แต่ละประเภท ปรากฏว่า

บรรณาธิการและหัวหน้าข่าวกลุ่มหนังสือพิมพ์ประเภทเชิงคุณภาพ ( สยามรัฐ มติชน ) จะให้ความสำคัญมากเป็นอันดับหนึ่งกับประเด็นหรือคุณค่าของความเป็นข่าวที่มีผลกระทบ ข่าวที่มีความรวดเร็วในการนำเสนอหรือมีความใหม่สดทันสมัยเป็นอันดับ 2 อันดับถัดมาให้ความสำคัญข่าวที่มีความใกล้ชิด ข่าวที่มีความเด่นของบุคคลหรือสถานที่ และข่าวที่มีความขัดแย้ง มีเงื่อนงำ ข่าวที่มีประเด็นในเรื่องของความก้าวหน้า ตามลำดับ และให้ความสำคัญน้อยเป็นอันดับสุดท้าย กับข่าวที่มีความแปลกประหลาด ข่าวที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับเพศ และข่าวเกี่ยวกับชีวิตของบุคคล

ทางด้านบรรณาธิและหัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ประเภทเชิงปริมาณ ( ไทยรัฐ เคลินิวส์ ) จะให้ความสำคัญมากเป็นอันดับหนึ่ง กับประเด็นหรือคุณค่าของความเป็นข่าวที่มีความรวดเร็วมีความใหม่สดทันสมัย ให้ข่าวที่มีความใกล้ชิดเป็นอันดับที่ 2 และข่าวที่มีผลกระทบ ต่อเนื่อง ข่าวที่มีเงื่อนงำ ข่าวที่มีความขัดแย้ง ข่าวที่มีความเด่น ข่าวที่มีความแปลก ประหลาดในเรื่องของเหตุการณ์ เป็นอันดับถัดมาตามลำดับ และจะให้ความสนใจกับข่าวที่มีการรายงานในเรื่องความก้าวหน้า และข่าวที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเพศ เรื่องเกี่ยวกับชีวิตของบุคคล เป็นอันดับสุดท้าย

บรรณาธิการและหัวหน้าข่าวกลุ่มหนังสือพิมพ์ประเภทเชิงคุณภาพและปริมาณ ( แนวหน้า บ้านเมือง ) จะให้ความสำคัญมากเป็นอันดับหนึ่งกับประเด็นของข่าวหรือคุณค่าของความเป็นข่าวที่มีความรวดเร็วมีความใหม่สดและทันสมัย ให้ข่าวที่มีความเงื่อนงำของเหตุการณ์เป็นอันดับที่ 2 และอันดับถัดมาให้ให้ความสำคัญกับข่าวที่มีผลกระทบ มีความใกล้ชิด และมีความขัดแย้ง ข่าวที่มีความเด่น มีความแปลกประหลาด และข่าวที่รายงานถึงความก้าวหน้า ให้ความสำคัญน้อยกว่าประเด็นของข่าวที่นำเสนอในเรื่องเกี่ยวกับเพศและเรื่องชีวิตของบุคคล เป็นอันดับสุดท้าย

โดยเฉลี่ยแล้วบรรณาธิการและหัวหน้าข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ประเภท ความคิดเห็นคล้าย ๆ กัน คือให้ความสำคัญกับประเด็นของข่าวหรือคุณค่าของความเป็นข่าวที่มีความรวดเร็วมีความใหม่สดทันสมัย ข่าวที่มีความขัดแย้ง ข่าวที่มีผลกระทบ ข่าวที่มีเงื่อนงำมากเป็นอันดับหนึ่ง

การให้ความสำคัญกับข่าวที่เป็นผลกระทบต่อประโยชน์ของหนังสือพิมพ์ จากแนวความคิดเห็นของบรรณาธิการและหัวหน้าข่าวของหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ประเภทให้ลำดับความสำคัญข่าวที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ของหนังสือพิมพ์เหมือนกัน คือ ให้ความสำคัญมากข่าวที่ทำให้ผู้อ่านมีความเชื่อถือและสะท้อนให้เห็นคุณภาพของหนังสือพิมพ์ เป็นอันดับหนึ่ง และข่าวที่ไม่ขัดกับกฎหมายเป็นอันดับที่ 2 ข่าวที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับผู้ลงโฆษณา และไม่ขัดแย้งกับนายทุนหรือผู้อุปถัมภ์ เป็นอันดับถัดมา ข่าวที่เป็นของหน่วยงานหรือ

บุคคลที่ผู้จัดทำหนังสือพิมพ์รู้จักคุ้นเคยนั้น บรรณาธิการและหัวหน้าข่าวของหนังสือพิมพ์ ทั้ง 3 ประเภทมีความคิดเห็นที่ตรงกันคือ ให้ความสำคัญถึงเรื่องนี้เป็นอันดับสุดท้าย

การให้ความสำคัญต่อบัณฑิตที่เป็นผลประโยชน์ของผู้อ่าน จากแนวความคิดของ บรรณาธิการและหัวหน้าข่าวของหนังสือพิมพ์ ทั้ง 3 ประเภท ปรากฏว่าหนังสือพิมพ์ ประเภทเชิงคุณภาพ ( สยามรัฐ มติชน ) ให้อันดับความสำคัญกับบัณฑิตว่าเป็นการ ปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับหนึ่ง ข่าวที่ให้ความเข้าใจแก่ผู้อ่าน เป็นอันดับที่ 2 ข่าวที่ช่วยพัฒนาคุณภาพผู้อ่าน และข่าวที่ช่วยลดความหวาดวิตกในสภาวะสังคม ข่าวที่ ช่วยเตือนภัยให้ผู้อ่านระมัดระวัง ข่าวที่ให้ความรู้แก่ผู้อ่านเป็นอันดับถัดมาตามลำดับ และอันดับสุดท้ายคือข่าวที่ให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่าน

ส่วนหนังสือพิมพ์ประเภทเชิงปริมาณ ( ไทยรัฐ เติลนิวส์ ) ให้อันดับความ สำคัญกับข่าวที่ให้ความรู้แก่ผู้อ่านเป็นอันดับหนึ่ง ข่าวที่ช่วยเตือนภัยให้ผู้อ่านระมัดระวัง เป็นอันดับที่ 2 อันดับถัดมาได้แก่ข่าวที่เป็นการปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวม ข่าวที่ช่วย พัฒนาคุณภาพผู้อ่าน ข่าวที่ช่วยลดความหวาดวิตกในสภาวะสังคม ข่าวที่ให้ความบันเทิงแก่ ผู้อ่าน อันดับสุดท้ายได้แก่ ข่าวที่ให้ความเข้าใจแก่ผู้อ่าน

สำหรับหนังสือพิมพ์ประเภทกึ่งเชิงคุณภาพและปริมาณ ( แนวหน้า บ้านเมือง ) นั้นให้อันดับความสำคัญ อันดับหนึ่งกับข่าวที่เป็นการปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวม อันดับที่ 2 ได้แก่ข่าวที่ให้ความรู้แก่ผู้อ่าน อันดับถัดมาได้แก่ข่าวที่ให้ความเข้าใจแก่ผู้อ่าน ข่าวที่ ช่วยเตือนภัยให้ผู้อ่านระมัดระวัง ข่าวที่ช่วยพัฒนาคุณภาพผู้อ่าน ข่าวที่ช่วยลดความหวาด วิตกในสภาวะ สังคม และอันดับสุดท้าย คือ ข่าวที่ให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่าน

การให้ความสำคัญต่อคุณสมบัติการเขียนข่าว จากแนวความคิดของบรรณาธิการ และหัวหน้าข่าวของหนังสือพิมพ์ ทั้ง 3 ประเภท ปรากฏว่าหนังสือพิมพ์ประเภทเชิง คุณภาพ ( สยามรัฐ มติชน ) ให้อันดับความ สำคัญกับการเขียนข่าวที่มีความถูกต้อง แม่นยำและน่าสนใจมาเป็นอันดับหนึ่ง อันดับที่ 2 ได้แก่การเขียนข่าวที่มีการนำเสนอข่าวข้อ



ปัจจัยความกดดันในการทำงานคัดเลือกข่าว บรรณาธิการและหัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ประเภท มีความเห็นเหมือนกันคือ รู้สึกว่าไม่ค่อยมีผลกระทบจากปัจจัยความกดดันต่าง ๆ ในการทำงานคัดเลือกข่าวมากนัก โดยเฉพาะในเรื่องที่บุคคลที่มีได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการคัดเลือกข่าวเข้ามาทำรายงาน เช่น เจ้าของหนังสือพิมพ์ บุคคลภายนอก ผู้มีอิทธิพล ผู้ลงโฆษณา หรือกรณีที่เป็นข่าวของบุคคลหรือหน่วยงานที่รู้จักคุ้นเคยเป็นส่วนตัว นอกจากนี้บรรณาธิการและหัวหน้าข่าวของหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ประเภท ยังมีความเห็นที่ตรงกันอีกที่ว่าในการคัดเลือกข่าวหน้าหนึ่งนั้น ข่าวที่มีลักษณะหมิ่นเหม่ต่อการละเมิดกฎหมายหรืออำนาจรัฐสร้างความกดดันในการพิจารณาคัดเลือกข่าวบ้างในระดับปานกลาง

จากแนวความคิดของบรรณาธิการและหัวหน้าข่าวของหนังสือพิมพ์ 3 ประเภท ปรากฏว่าหนังสือพิมพ์ทุกประเภท เห็นว่าข่าวที่หมิ่นเหม่ต่อการละเมิดกฎหมายและอำนาจรัฐมีความกดดันมาเป็นอันดับหนึ่งมากกว่าปัจจัยอื่น ๆ แต่โดยทั่วไปแล้วก็ไม่ได้สร้างความกดดันต่อการทำงานคัดเลือกข่าวมากนัก ไม่ว่าจะเป็นจากเจ้าของหนังสือพิมพ์ บุคคลหรือหน่วยงานที่รู้จัก ผู้ลงโฆษณา และ บุคคลภายนอก

ประเภทของข่าวที่มักจะพิจารณานำเสนอและไม่นำเสนอในหน้าหนึ่ง จากการสรุปความคิดเห็นของบรรณาธิการและหัวหน้าข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ประเภท โดยจำแนกตามประเภทของหนังสือพิมพ์ พบว่าบรรณาธิการและหัวหน้าข่าวของหนังสือพิมพ์แต่ละประเภทมีความคิดเห็นที่คล้าย ๆ กัน ที่จะแตกต่างกันก็เนื่องมาจากนโยบายด้านข่าวของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ โดยเฉพาะระหว่างหนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพกับหนังสือพิมพ์เชิงปริมาณ จะพอสังเกตได้ว่าหากเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้ว หนังสือพิมพ์ทั้ง 2 ประเภทจะให้ความสำคัญมากพอ ๆ กัน แต่ในขณะเดียวกันหากเป็นข่าวอาชญากรรมหรือข่าวโรงพักที่หนังสือพิมพ์ประเภทเชิงคุณภาพ จะให้ความสำคัญกับข่าวในลักษณะดังกล่าวน้อย กรณีมีเหตุการณ์สำคัญ ๆ เกิดขึ้น เช่น สงครามอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งเป็นเรื่องที่มีคนให้ความสนใจมาก มีผู้อ่านต้องการทราบความเคลื่อนไหว ความเสียหายอันเนื่องมาจากการสู้รบ ก็จะพบว่าหนังสือพิมพ์เกือบทุกประเภท ทุกฉบับมักจะนำข่าวดังกล่าวมานำเสนอ ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่าการคัดเลือกข่าวเพื่อนำ

เสนอในหน้าหนึ่งนั้น นอกจากนโยบายของหนังสือพิมพ์แล้วยังขึ้นอยู่กับความสำคัญของ เหตุการณ์ที่เป็นข่าว

อย่างไรก็ตามข่าวที่บรรณาธิการและหัวหน้าข่าวของหนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพ มักไม่นำเสนอในหน้าหนึ่งจากการสอบถามปรากฏว่า ได้แก่ ข่าวอาชญากรรมที่มีความรุนแรง ข่าวบันเทิง ข่าวเกี่ยวกับเรื่องเพศ เช่น ช่มชู้ นอนาจาร ส่วนข่าวอื่น ๆ ที่ หนังสือพิมพ์ทั่วไปมักไม่นำเสนอได้แก่ ข่าวแดงหรือข่าวแจก ข่าวโฆษณา ข่าวกำรอบรม ข่าวการสัมมนา ข่าวที่มีลักษณะชี้ช่องทางให้คนทำผิดกฎหมาย ข่าวที่มีการให้ร้ายบุคคลอื่น ข่าวที่กระทบกระเทือนสถาบันสูงสุดของชาติ ข่าวที่หมิ่นเหม่ต่อการละเมิดกฎหมาย ข่าวที่จะสร้างความขัดแย้งต่อคนส่วนใหญ่ ข่าวที่ข้อมูล หลักฐานไม่ชัดเจน ข่าวที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียทางวัฒนธรรมประเพณี ข่าวที่มีลักษณะหลอกลวงหรือมอมเมาประชาชน และข่าวที่ทำให้เกิดความแตกแยกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ส่วนข่าวลักษณะที่มักจะได้รับพิจารณาเสนอ ได้แก่ ข่าวที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมือง ข่าวบุคคลสำคัญระดับชาติและระดับโลก ข่าววิบัติภัยที่มีความรุนแรงมาก ข่าวที่เป็นการสนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตย ข่าวที่มีลักษณะสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อผลที่ดีต่อประเทศชาติและสังคม ข่าวที่เป็นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ข่าวที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ข่าวที่สะท้อนความเลวร้ายของปัญหาในสังคม ข่าวที่มีลักษณะของความอื้อฉาวที่ประชาชนควรจะทราบ ข่าวที่มีความถูกต้องของข้อมูลและหลักฐานเชื่อถือได้ ข่าวที่เป็นการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม ข่าวที่ผลกระทบต่อประชาชน และข่าวที่เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องที่เคยเสนอในฉบับที่แล้ว

ปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาต่อการปฏิบัติงานในการคัดเลือกข่าว บรรณาธิการและหัวหน้าข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ประเภทแสดงความเห็นในเรื่องปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาต่อการปฏิบัติงานในการคัดเลือกข่าว ดังต่อไปนี้

ด้านคุณภาพการทำข่าวหรือการเขียนข่าว ปัญหาที่พบคือ นักข่าวใหม่ไม่มีประสบการณ์ เขียนข่าวไม่เป็น คั้งประเด็นและจำประเด็นข่าวไม่ถูก ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง มีการหมุนเวียนเข้าออกในอาชีพนักข่าวมาก ทำให้ความต่อเนื่องในการทำงานไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร และทำให้ต้องเสียเวลาในการอบรมนักข่าวใหม่อยู่เสมอ ทางด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพของผู้ทำงานข่าว ปัญหาที่พบคือนักข่าวบางคนยังใช้อำนาจไปในทางที่ผิดยังมีการใช้หนังสือพิมพ์แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวและยังไม่เข้าใจว่าการกระทำอย่างไรเป็นการผิดจรรยาบรรณ

ส่วนความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องข่าว ปัญหาที่พบคือนักข่าวบางคนยังผูกคติดกับแหล่งข่าว มีข่าวหรือเหตุการณ์ใหญ่ๆ หลายข่าวเกิดขึ้นพร้อมกัน และมองประเด็นของข่าวไม่เหมือนกัน ทางด้านการละเมิดกฎหมายหมิ่นประมาทและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องปัญหาที่พบคือ ทำให้เกิดความรู้สึกพะวักพะวงในการทำงานและตัดสินใจ มีการเสนอข่าวที่เป็นการละเมิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ทางด้านนโยบายหรือคำสั่งของรัฐบาลหรือองค์กรของรัฐ ปัญหาที่พบ คือ การใช้อำนาจของรัฐมนตรีบางคนเสรี ภาพในการรายงานข่าวถูกจำกัด ความจริงบางอย่างที่เป็นของรัฐไม่อาจเปิดเผยได้ ด้านผู้มีอิทธิพลภายนอก ปัญหาที่พบคือ ถูกคุกคามทำให้คนทำงานท้อแท้ใจมีการทำร้ายนักข่าวเมื่อมีการเสนอข่าวพาดพิงถึงบุคคลผู้มีอิทธิพล

สำหรับด้านข้อจำกัดเรื่องเวลา พบว่าเวลาของการปิดต้นฉบับเป็นผู้กำหนดความตของข่าว ทำให้ข่าวขาดความต่อเนื่องในเหตุการณ์ ข้อจำกัดเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์มีปัญหาเรื่องขาดอุปกรณ์ในการสื่อสารที่ทันสมัย ทำให้ขาดความรวดเร็วในการส่งข่าวกลับสำนักงาน ข้อจำกัดในเรื่องเนื้อที่ข่าวพบว่ามีปัญหาคล้าย ๆ กันคือมีเนื้อที่ให้กับการโฆษณามากเกินไป ทำให้เหลือเนื้อที่ในการนำเสนอข่าวสารต่าง ๆ ใค่น้อย

สำหรับปัจจัยที่บรรณาธิการและหัวหน้าข่าวเห็นว่า ไม่เป็นปัญหาในการปฏิบัติ ได้แก่ เรื่องนโยบายของเจ้าของหนังสือพิมพ์ ความสัมพันธ์กับผู้ลงโฆษณาหรือผู้มีอุปการะคุณ ศรัทธาและผลตอบแทน สภาพแวดล้อมการทำงาน

### ส่วนที่ 3. ความคิดเห็นต่อรูปแบบและแนวโน้มในการปฏิบัติหน้าที่ 'นายประจักษ์' ในอนาคต

เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยพัฒนางานข่าวอย่างไร บรรณาธิการและหัวหน้าข่าวของหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ประเภท เห็นความสำคัญอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการสื่อสารที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้งานทางด้านข่าว และการ คัดเลือกข่าว โดยเห็นด้วยอย่างมากคล้าย ๆ กัน ในเรื่องการเพิ่มความรวดเร็วและความสดของข่าว การแข่งขันกับหนังสือพิมพ์ฉบับอื่น ๆ มีความรวดเร็วในการวางตลาด ขยายความกว้างไกลของเหตุการณ์ข่าว ความสะดวกของผู้ปฏิบัติงาน ความสมบูรณ์ของ ข้อมูลและความถูกต้อง ความกระตือรือร้นและประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงาน ประหยัดแรงงานและเวลา พัฒนาด้านการจัดหน้า สร้างความพึงพอใจให้ผู้อ่าน สามารถแข่งขันกับสื่อประเภทอื่น ๆ และยังดึงดูดผู้ลงโฆษณา อีกด้วย

เทคโนโลยีสมัยใหม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปฏิบัติงานข่าวอย่างไร บรรณาธิการและหัวหน้าข่าว ของหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ประเภท แสดงความคิดเห็นต่อคำถามที่ว่า การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในกองบรรณาธิการ โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือขั้นตอนการทำงานคัดเลือกข่าวอย่างไรบ้างนั้น ส่วนมากแล้วบรรณาธิการและหัวหน้าข่าวต่างก็มีความคิดเห็นในเรื่อง ดังกล่าวเหมือนกัน นั่นคือนักข่าวจะป้อนข้อมูลเข้ากองบรรณาธิการผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเอง และจะเก็บข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์และสามารถเรียกข้อมูลออกมาใช้เพื่อช่วยในการรายงานข่าว บรรณาธิการสามารถที่จะคัดเลือกข่าวจากข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้เร็วขึ้น และยังทำการตรวจแก้ต้นฉบับ เรียบเรียงข่าว โดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์

นอกจากนี้บรรณาธิการและหัวหน้าข่าว ของหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ประเภท ยังมองเห็นว่า การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้จะช่วยให้มีความรวดเร็วในการปฏิบัติงานข่าวมากขึ้น และจะยังเป็นประโยชน์มากโดยเฉพาะการนำเสนอข่าวที่ต้องมีการเสนอเรื่องราวที่มีเบื้องหลังเพราะสามารถเรียกข้อมูลของข่าวหรือเหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ทำให้ข่าวมีความแม่นยำมากขึ้น

บรรณาธิการและหัวหน้าข่าวบางฉบับยังได้ตั้งข้อสังเกตว่า ปัจจุบันยังไม่มีหนังสือพิมพ์ฉบับใด ที่นำอุปกรณ์หรือนำเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ แต่ถึงแม้จะมีการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้แต่ก็ไม่มีผลกระทบต่อการค้าเลือกข่าวเพราะ ในการคัดเลือกข่าวนั้นในทางปฏิบัติแล้วยังมีขั้นตอนอื่น ๆ ที่เข้ามาเป็นส่วนประกอบอีกมาก และการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ในขั้นตอนของการคัดเลือกข่าวนั้นมีจุดอ่อนคือทำให้ขาดการระดมความคิดเห็นจากบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาคัดเลือกข่าว ประการสุดท้ายที่บรรณาธิการและหัวหน้าข่าวได้เสนอแนะ คือ ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรของหนังสือพิมพ์ให้มีคุณภาพก่อนจึงให้ความสำคัญกับอุปกรณ์และเครื่องมือเพราะบุคลากรเป็นผู้ใช้และเป็นผู้ควบคุมเครื่องมือดังกล่าว

สำหรับแนวโน้มในอนาคตต่อการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ของหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ประเภท ส่วนใหญ่จะมีความเห็นในแนวเดียวกัน คือหนังสือพิมพ์ควรจะมีการพัฒนาในเรื่องนี้ ซึ่งนอกจากตัวบุคคลแล้ว การนำอุปกรณ์ที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการผลิตและงานในกองบรรณาธิการ เป็นสิ่งที่หนังสือพิมพ์ต้องให้ความสำคัญในอนาคต อย่างเช่นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐซึ่งจัดได้ว่าเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีการนำอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ โดยเฉพาะในด้านการผลิตหนังสือพิมพ์ และในส่วนของกองบรรณาธิการนั้นก็ได้มีการนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเก็บข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ มีการนำโปรแกรมการจัดหน้ามาใช้ มีการจัดเก็บหนังสือพิมพ์โดยการถ่ายลงในไมโครฟิล์ม สำหรับในเรื่องของเครื่องมือทางการสื่อสารนั้นถือได้ว่ามีความทันสมัยมากกว่าหนังสือพิมพ์อีกหลายฉบับ สำหรับโครงการในอนาคตในเรื่องเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ก็คือ โครงการส่งสัญญาณต้นฉบับทั้งภาพและข่าวที่จัดหน้าเรียบร้อยแล้ว ( ในที่นี้หมายถึงเพลทที่พร้อมจะพิมพ์ได้ทันที ) จากสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ โดยยังผ่านดาวเทียมลงไปยังศูนย์ข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐตามภาคต่าง ๆ เมื่อสำนักงานต่างจังหวัดได้รับเพลทจากสัญญาณดาวเทียมแล้วก็สามารถนำขึ้นแท่นพิมพ์ได้ทันที ผลที่ได้ก็คือทำให้ผู้อ่านต่างจังหวัดสามารถอ่านหนังสือพิมพ์ได้พร้อมกับผู้อ่านในเมืองหลวง ซึ่งนับว่าโครงการนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแต่ต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมาก

## ตอนที่ 2.

### การวิเคราะห์เนื้อหา

การวิเคราะห์ประเภทของข่าว จากการนับจำนวนชิ้นของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ประเภทคุณภาพ ปรากฏว่าเนื้อหาข่าวที่มีการนำเสนอมากที่สุดในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์สยามรัฐ คือ ข่าวประเภทข่าวการเมือง มีปริมาณถึงเกือบครึ่งหนึ่งของเนื้อหาข่าวทั้งหมดในหน้าหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 46.0 อันดับรองลงมาเป็น ข่าวเศรษฐกิจ มีจำนวนการนำเสนอคิดเป็นร้อยละ 8.4 ส่วนหนังสือพิมพ์มติชน ปรากฏว่า มีการคัดเลือกข่าวการเมืองมากกว่าข่าวประเภทอื่นเช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์สยามรัฐ คิดเป็นร้อยละ 31.9 อันดับรองลงมาได้แก่ ข่าวอาชญากรรมและข่าวโรงพัก มีปริมาณ ร้อยละ 9.9

สำหรับหนังสือพิมพ์ประเภทเชิงปริมาณ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีการนำเสนอข่าวการเมืองมากกว่าข่าวประเภทอื่น ๆ คือจำนวนชิ้นของข่าวที่ปรากฏในหน้าหนึ่งเป็นข่าวการเมือง คิดเป็นร้อยละ 28.1 ประเภทของข่าวที่ได้รับการคัดเลือกรองลงมาได้แก่ ข่าวอาชญากรรมและข่าวโรงพัก คิดเป็นร้อยละ 25.9 และข่าวประเภทที่มีการนำเสนอน้อยที่สุดคือ ข่าวพยากรณ์อากาศ คิดเป็นร้อยละ 0.4 หนังสือพิมพ์เคลินิวส์ ได้คัดเลือกข่าวประเภทอาชญากรรมและข่าวโรงพักนำเสนอในหน้าหนึ่งมากกว่าข่าวประเภทอื่น ๆ โดยคิดเป็นร้อยละ 42.5 และอันดับรองลงมาได้แก่ข่าวการเมือง คิดเป็นร้อยละ 27.0 ข่าวที่เสนอน้อยที่สุดคือข่าวศิลปะและบันเทิง ข่าวเกษตรและอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.3

หนังสือพิมพ์ประเภทเชิงคุณภาพและปริมาณ จากการวิเคราะห์พบว่าหนังสือพิมพ์แนวหน้ามีการนำเสนอข่าวการเมืองมากกว่าข่าวประเภทอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 42.0 อันดับรองลงมาได้แก่ข่าวอาชญากรรมและข่าวโรงพัก คิดเป็นร้อยละ 10.3 สำหรับข่าวที่ มีการนำเสนอน้อยที่สุดคือ ข่าวพยากรณ์อากาศ ข่าวราชสำนัก ข่าวเกษตรและอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.7 ส่วนหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ปรากฏว่ามีการคัดเลือกข่าวการเมืองนำเสนอในหน้าหนึ่งมากกว่าข่าวประเภทอื่น ๆ เช่นกัน คิดเป็นร้อยละ 36.8 อันดับรองลงมาได้แก่ข่าวอาชญากรรมและข่าวโรงพัก คิดเป็นร้อยละ 21.1 ข่าวที่มีการ

นำเสนอหน่อยคือ ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข่าวพยากรณ์อากาศ ข่าวแพทย์และสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 0.3

การวิเคราะห์เนื้อหาข่าวหนักและข่าวเบา ปริมาณเนื้อหาข่าวทั้ง 2 ประเภทคือเนื้อหาข่าวที่เป็นข่าวหนักและเนื้อหาข่าวที่เป็นข่าวเบา ซึ่งปรากฏในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 6 ฉบับ ในช่วงระยะเวลาที่ทำการศึกษาจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบเนื้อหาของข่าว สรุปได้ว่า

หนังสือพิมพ์ประเภทเชิงคุณภาพ และหนังสือพิมพ์ประเภทกึ่งเชิงคุณภาพและปริมาณ จะเสนอเนื้อหาข่าวหนัก ( Hard News ) ค่อนข้างสูง จากการวิเคราะห์จำนวนชิ้นของเนื้อหาข่าวปรากฏว่า หนังสือพิมพ์สยามรัฐมีการเสนอเนื้อหาข่าวหนัก คิดเป็นร้อยละ 87.0 ในขณะที่เสนอเนื้อหาข่าวเบา คิดเป็นร้อยละ 12.9 จากจำนวนข่าวทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในหน้าหนึ่ง และหนังสือพิมพ์มติชน มีการเสนอเนื้อหาข่าวหนัก คิดเป็นร้อยละ 70.9 ในขณะที่เสนอเนื้อหาข่าวเบาร้อยละ 29.0 จากจำนวนข่าวทั้งหมด

สำหรับหนังสือพิมพ์ แนวหน้าก็เน้นในการนำเสนอข่าวที่มีเนื้อหาหนัก มากกว่าข่าวที่มีเนื้อหาเบา โดยที่จากการศึกษาวิเคราะห์จากจำนวนข่าวทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในหน้าหนึ่งพบว่ามีการนำเสนอข่าวหนัก คิดเป็นร้อยละ 79.3 ในขณะที่เสนอข่าวเบาเพียงร้อยละ 20.6 เท่านั้น หนังสือพิมพ์บ้านเมืองก็เช่นกันที่มีการนำเสนอข่าวที่มีเนื้อหาที่หนักมากกว่าเสนอข่าวที่มีเนื้อหาเบา โดยที่มีการเสนอข่าวที่มีเนื้อหาหนัก คิดเป็นร้อยละ 69.6 และเสนอข่าวที่มีเนื้อหาเบา คิดเป็นร้อยละ 35.4 จากจำนวนข่าวทั้งหมด

ในทางตรงกันข้าม หนังสือพิมพ์ประเภทปริมาณ ( ไทยรัฐ เคลินิวส์ ) โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์เคลินิวส์นั้นจากการวิเคราะห์ปรากฏว่า มีการเสนอข่าวที่มีเนื้อหาค่อนข้างเบา ( Soft News ) มากกว่าการเสนอข่าวที่มีเนื้อหาหนัก ผลการวิเคราะห์ที่ได้พบว่าหนังสือพิมพ์เคลินิวส์มีการเสนอข่าวที่มีเนื้อหาเบา คิดเป็นร้อยละ 52.9 ในขณะที่เสนอข่าวหนัก คิดเป็นร้อยละ 47.0 จากจำนวนข่าวทั้งหมดที่เสนอในหน้าหนึ่งตลอดช่วงระยะเวลาที่

ใช้ศึกษา เช่นเดียวกับกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่มีการนำเสนอข่าวที่มีเนื้อหาเบา คิดเป็นร้อยละ 51.3 และเสนอข่าวหนักคิดเป็นร้อยละ 48.6 จากจำนวนข่าวทั้งหมด

การวิเคราะห์เนื้อหาข่าวด้านลบและด้านบวก ปริมาณข่าวทั้ง 2 ประเภทคือ ข่าวด้านร้ายและข่าวด้านดี หรือข่าวในเชิงลบและข่าวในเชิงบวก ที่ปรากฏในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยกลุ่มตัวอย่างทั้ง 6 ชื่อฉบับ จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบเนื้อหาของข่าวดังกล่าวสรุปได้ว่า

หนังสือพิมพ์สยามรัฐมีการเสนอเนื้อหาข่าวด้านร้าย คิดเป็นร้อยละ 78.6 ในขณะที่เสนอเนื้อหาข่าวด้านดี คิดเป็นร้อยละ 21.3 จากจำนวนข่าวทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในหน้าหนึ่งของระยะเวลาที่ใช้ศึกษา และหนังสือพิมพ์มติชนมีการเสนอเนื้อหาข่าวด้านร้าย คิดเป็นร้อยละ 80.8 ในขณะที่เสนอเนื้อหาข่าวด้านดี คิดเป็นร้อยละ 19.1

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีการเสนอเนื้อหาข่าวด้านร้ายคิดเป็นร้อยละ 84.5 ในขณะที่เสนอเนื้อหาข่าวด้านดี คิดเป็นร้อยละ 15.4 และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์มีการเสนอเนื้อหาข่าวด้านร้าย คิดเป็นร้อยละ 88.1 ในขณะที่เสนอเนื้อหาข่าวด้านดีเป็นจำนวน 32 ชิ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 11.8

สำหรับหนังสือพิมพ์แนวหน้ามีการเสนอเนื้อหาข่าวร้าย คิดเป็นร้อยละ 83.3 ในขณะที่เสนอเนื้อหาข่าวด้านดี คิดเป็นร้อยละ 16.6 และหนังสือพิมพ์บ้านเมืองมีการเสนอเนื้อหาข่าวด้านร้าย คิดเป็นร้อยละ 83.6 ในขณะที่เสนอเนื้อหาข่าวด้านดีเป็นคิดเป็นร้อยละ 16.3

หนังสือพิมพ์รายวันทุกประเภทที่วิเคราะห์เนื้อหาข่าวด้านร้ายและด้านดี ไม่ว่าจะหนังสือพิมพ์ประเภทคุณภาพ หนังสือพิมพ์ประเภทปริมาณ และหนังสือพิมพ์ประเภทกึ่งเชิงคุณภาพและปริมาณ จะเสนอเนื้อหาข่าวในด้านร้ายมากกว่าที่จะนำเสนอข่าวในด้านดี โดยคิดเป็นร้อยละ 83.7 จากจำนวนข่าวทั้งหมดของหนังสือพิมพ์ทุกประเภท



การวิเคราะห์คุณค่าของความเป็นข่าว จากการวิเคราะห์พบว่า ในหนังสือพิมพ์ประเภทเชิงคุณภาพ คุณค่าของความเป็นข่าวที่ถูกนำมาเสนอในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์สยามรัฐบ่อยครั้งที่สุด คือข่าวที่มีความขัดแย้ง คิดเป็นร้อยละ 29.7 และอันดับรองลงมาได้แก่ ข่าวที่มีผลกระทบต่อเนื่องหรือผลที่ตามมา คิดเป็นร้อยละ 28.0 จากจำนวนข่าวทั้งหมด สำหรับหนังสือพิมพ์มติชนนั้นปรากฏว่าได้มีการคัดเลือกข่าวที่มีความขัดแย้งนำเสนอในหน้าหนึ่งมากกว่าคุณค่าข่าวประเภทอื่น ๆ เช่นกัน คือ ร้อยละ 32.6 และอันดับรองลงมาคือคล้ายคลึงกับหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ข่าวที่มีผลกระทบต่อเนื่องหรือผลที่ตามมา คิดเป็นร้อยละ 26.2

จากการวิเคราะห์พบว่าในหนังสือพิมพ์ประเภทเชิงปริมาณ คุณค่าของความเป็นข่าวที่ถูกนำมาเสนอในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐบ่อยครั้งที่สุด คือข่าวที่มีความขัดแย้ง คิดเป็นร้อยละ 32.7 และอันดับรองลงมาได้แก่ ข่าวที่มีผลกระทบต่อเนื่องหรือผลที่ตามมา คิดเป็นร้อยละ 15.9 จากจำนวนข่าวทั้งหมด สำหรับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นั้นปรากฏว่า ได้มีการคัดเลือกข่าวที่มีความขัดแย้งนำเสนอในหน้าหนึ่งมากกว่าคุณค่าข่าวประเภทอื่น ๆ คือคิดเป็นร้อยละ 32.9 และอันดับรองลงมาได้แก่ข่าวที่มีความเจื่อนง่าน่าสงสัย คิดเป็นร้อยละ 18.5

หนังสือพิมพ์ประเภทเชิงกึ่งคุณภาพและปริมาณ จากการวิเคราะห์พบว่า คุณค่าของความเป็นข่าวที่ถูกนำมาเสนอในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แนวหน้า บ่อยครั้งที่สุด คือข่าวที่มีความขัดแย้ง คิดเป็นร้อยละ 37.3 และอันดับรองลงมาได้แก่ ข่าวที่มีผลกระทบต่อเนื่องหรือผลที่ตามมา คิดเป็นร้อยละ 19 จากจำนวนข่าวทั้งหมด ส่วนหนังสือพิมพ์บ้านเมืองนั้น ปรากฏว่าได้มีการคัดเลือกข่าวที่มีความขัดแย้งนำเสนอในหน้าหนึ่งมากกว่าคุณค่าข่าวประเภทอื่น ๆ คือคิดเป็นร้อยละ 32.4 และอันดับรองลงมาได้แก่ ข่าวที่มีความเจื่อนง่าน่าสงสัยและข่าวที่มีผลกระทบต่อเนื่องหรือผลที่ตามมา คิดเป็นร้อยละ 20.1

โดยสรุปหนังสือพิมพ์ทุกประเภทมักจะให้ความสำคัญกับประเด็นความขัดแย้งมากกว่าประเด็นหรือคุณค่าข่าวด้านอื่น ๆ

### ตอนที่ 3

#### ทดสอบสมมติฐาน

ทดสอบสมมติฐานที่ 1 หนังสือพิมพ์ประเภทเชิงคุณภาพ ประเภทเชิงปริมาณ ประเภทกึ่งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีแนวทางและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกข่าวหน้าหนึ่งต่างกัน

1.1 ความคิดเห็นของบรรณาธิการและหัวหน้าข่าว หนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ประเภท ต่อการให้ความสำคัญกับประเภทของข่าวต่าง ๆ พบว่าในการคัดเลือกข่าวเพื่อนำเสนอในหน้าหนึ่ง บรรณาธิการและหัวหน้าข่าวของหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ประเภท ให้ความสำคัญกับประเภทของข่าวการเมือง ข่าวสังคมและบุคคล ข่าวศิลปะและบันเทิง ข่าวราชสำนัก ข่าวเกษตรและอุตสาหกรรม ข่าว การแพทย์และสาธารณสุข ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข่าวทหารและสงคราม ข่าวสิ่งแวดล้อม ข่าวเพื่อการพัฒนา ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวแรงงาน ข่าวพยากรณ์อากาศ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

สำหรับข่าวประเภท ข่าวต่างประเทศ ข่าวการศึกษา ข่าวอาชญากรรม/โรงพัก ข่าวกีฬา ข่าวอุบัติเหตุ/ภัยพิบัติ ข่าววัฒนธรรม/ศาสนา นั้น บรรณาธิการบริหารข่าวและหัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ประเภทให้ความสำคัญต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่สถิติที่ระดับ .05 กลุ่มที่แตกต่างกันคือกลุ่มบรรณาธิการและหัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ประเภทเชิงคุณภาพ และกลุ่มของหนังสือพิมพ์ประเภทกึ่งเชิงคุณภาพและปริมาณ แตกต่างกับกลุ่มบรรณาธิการและหัวหน้าข่าวของหนังสือพิมพ์เชิงปริมาณ โดยที่กลุ่มบรรณาธิการและหัวหน้าข่าวของหนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพและของหนังสือพิมพ์ประเภทกึ่งเชิงคุณภาพและปริมาณ ให้ความสำคัญกับข่าวต่างประเทศ ข่าวการศึกษา ข่าววัฒนธรรมศาสนา มากกว่ากลุ่มบรรณาธิการและหัวหน้าข่าวของหนังสือพิมพ์ประเภทเชิงปริมาณ แต่ในขณะเดียวกัน บรรณาธิการและหัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ปริมาณให้ความสำคัญกับ ข่าวอุบัติเหตุและภัยพิบัติ ข่าวอาชญากรรม/โรงพัก มากกว่ากลุ่มบรรณาธิการและหัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ประเภทเชิงคุณภาพ และประเภทกึ่งเชิงคุณภาพและปริมาณ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่ม

บรรณาธิการและหัวหน้าข่าวของหนังสือพิมพ์เชิงปริมาณ มีแนวความคิดเห็นในการให้ความสำคัญกับข่าวบางประเภท มากกว่าบรรณาธิการหนังสือพิมพ์อีก 2 กลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวอุบัติเหตุ/ภัยพิบัติ และข่าวอาชญากรรม/โรงพัก

1.2 ในการคัดเลือกข่าวเพื่อนำเสนอในหน้าหนึ่ง บรรณาธิการและหัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ประเภท ให้ความสำคัญกับประเด็นหรือคุณค่าของข่าวในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ไม่แตกต่างกัน คือ ข่าวที่มีประเด็นความรวดเร็วใหม่สดทันสมัย มีความใกล้ชิด มีความแปลกประหลาด มีความขัดแย้ง มีเงื่อนงำ มีผลกระทบต่อผู้อ่าน มีความก้าวหน้า และ ให้ความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของบุคคลและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ

สำหรับข่าวประเด็นหรือคุณค่าของข่าว ในเรื่องของความเด่นของบุคคลหรือสถานที่ และข่าวที่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวทางเพศนั้น บรรณาธิการบริหารข่าวและหัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ประเภท ให้ความสำคัญต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่บรรณาธิการและหัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ประเภทเชิงคุณภาพให้ความสำคัญกับประเด็นหรือคุณค่าของข่าวในเรื่องของความเด่น มากกว่า กลุ่มหนังสือพิมพ์อื่น ๆ และบรรณาธิการและหัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ประเภทเชิงปริมาณจะให้ความสำคัญกับข่าวที่มีเรื่องราวทางเพศมากกว่ากลุ่มหนังสือพิมพ์อื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ 1.2 บางส่วน

1.3 ความคิดเห็นของ บรรณาธิการและหัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ประเภท ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( ที่ระดับ 0.05 ) ต่อการให้ความสำคัญกับข่าวที่เป็นผลกระทบต่อผลประโยชน์ของหนังสือพิมพ์ ซึ่งได้แก่ข่าวที่ทำให้ผู้อ่านเชื่อถือและสะท้อนถึงคุณภาพของหนังสือพิมพ์ ข่าวที่เมื่อนำเสนอไปแล้วไม่ขัดกับกฎหมาย ข่าวที่ไม่ขัดแย้งกับผู้ลงโฆษณาและนายทุนผู้อุปถัมภ์ และข่าวที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและหน่วยงานที่รู้จักคุ้นเคย จึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ 1.3

1.4 ความคิดเห็นของบรรณาธิการและหัวหน้าข่าวของ หนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ประเภทกับการให้ความสำคัญต่อปัจจัยที่เป็นผลประโยชน์ของผู้อ่าน ที่ประกอบไปด้วยข่าวที่ปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวม ข่าวที่ช่วยเตือนภัยให้ผู้อ่านระมัดระวัง ข่าวที่เป็นการให้ความรู้ต่อผู้อ่าน ข่าวที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อ่าน ข่าวที่ช่วยลดความวิตกในสถานะของสังคมที่เปลี่ยนแปลง และข่าวที่ให้ความบันเทิง พบว่าในการคัดเลือกข่าวเพื่อนำเสนอในหน้าหนึ่ง บรรณาธิการและหัวหน้าข่าวของหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ประเภท ให้ความสำคัญกับข่าวที่มุ่งประโยชน์ของผู้อ่านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( ที่ระดับ 0.05 ) จึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน 1.4

1.5 ความคิดเห็นของบรรณาธิการและหัวหน้าข่าว หนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ประเภทกับการให้ความสำคัญต่อคุณสมบัติการเขียนข่าว ที่ประกอบด้วย เนื้อหาครบตามหลักการเขียนข่าว มีความถูกต้องแม่นยำของข้อเท็จจริง มีความน่าสนใจอ่านเข้าใจง่าย มีการเสนอข่าวข้อเท็จจริงทั้ง 2 ด้าน มีความกระชับรัดกุม ไม่สอดแทรกความคิดเห็นของผู้เขียนลงในข่าว ไม่ใช่ศัพท์ทางเทคนิคมากเกินไป การไม่ระบุแหล่งข่าวชัดเจน และมีความถูกต้องทางภาษาเขียน พบว่าในการคัดเลือกข่าวเพื่อนำเสนอในหน้าหนึ่ง บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ประเภทให้ความสำคัญกับข่าวที่มีคุณสมบัติการเขียนต่าง ๆ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( ที่ระดับ 0.05 ) ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 1.5

1.6 ความคิดเห็นของบรรณาธิการและหัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ประเภทกับการให้ความสำคัญต่อหลักเกณฑ์หรือปัจจัยอื่น ๆ ในการคัดเลือกข่าว เช่นความสนใจส่วนตัวของบรรณาธิการและหัวหน้าข่าวที่มีต่อข่าวหรือเหตุการณ์ การให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของบุคคลอื่น ๆ ในกองบรรณาธิการ การให้ความสำคัญกับนโยบายของหนังสือพิมพ์และเจ้าของหนังสือพิมพ์ การเปรียบเทียบการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ฉบับอื่น การให้ความสำคัญต่อความสนใจของผู้อ่าน การให้ความสำคัญต่อข่าวในเชิงลบ พบว่าหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ประเภท ให้ความสำคัญต่อหลักเกณฑ์หรือปัจจัยอื่น ๆ เหล่านี้ในการคัดเลือกข่าวหน้าหนึ่ง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( ที่ระดับ 0.05 )

1.7 ความคิดเห็นของบรรณาธิการและหัวหน้าข่าว หนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ประเภท ค่อบังคับความกดดันในการทำงานคัดเลือกข่าว เช่นกรณีที่ข่าวที่หมิ่นเหม่ต่อการละเมิดต่อ กฎหมายและอำนาจ อิทธิพลของเจ้าของหนังสือพิมพ์ บุคคลหรือหน่วยงานที่ รู้จักคุ้นเคย บุคคลภายนอกหรือผู้มีอิทธิพลอื่น ๆ และผู้ลงโฆษณา พบว่าในการคัดเลือกข่าวเพื่อนำเสนอ ในหน้าหนึ่ง บรรณาธิการและหัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ประเภท แสดงความคิดเห็น ค่อบังคับความกดดันในการทำงานคัดเลือกข่าวดังกล่าว ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ ( ที่ระดับ 0.05 )

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ที่ 1 หนังสือพิมพ์ประเภทเชิงคุณภาพ หนังสือพิมพ์ประเภทเชิงปริมาณ หนังสือพิมพ์ประเภทกึ่งเชิงคุณภาพและปริมาณ มีแนวทาง ในการคัดเลือกข่าวหน้าหนึ่งต่างกัน ได้รับการยืนยันเพียงบางส่วนเท่านั้น

ในหัวข้อเกี่ยวกับประเภทของข่าวปรากฏว่า ข่าวต่างประเทศ ข่าวการศึกษา ข่าวอาชญากรรม/โรงพัก ข่าวกีฬา ข่าวอุบัติเหตุ/ภัยพิบัติ ข่าววัฒนธรรม/ศาสนา นั้น บรรณาธิการบริหารข่าวและหัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ประเภทให้ความสำคัญต่างกัน

สำหรับในเรื่องประเด็นหรือคุณค่าของข่าว ปรากฏว่าข่าวที่มีความเด่นของ บุคคลหรือสถานที่ และข่าวที่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวทางเพศนั้น บรรณาธิการและหัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ประเภทให้ความสำคัญต่างกัน

ทดสอบสมมติฐานที่ 2 หนังสือพิมพ์ประเภทเชิงคุณภาพมีแนวโน้มที่เสนอข่าว หนัก ( Hard News ) มากกว่าหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยประเภทอื่น

จากการคำนวณหาผลความแตกต่างระหว่างสัดส่วนของข่าวหนักและข่าวเบาที่ นำเสนอเป็นข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ประเภทต่าง ๆ โดยใช้การทดสอบผลต่างระหว่าง สัดส่วนของประชากร 2 กลุ่ม ( Z- Test ) ปรากฏว่า ผลของการทดสอบเป็นไป ตามสมมติฐานของการวิจัย คือหนังสือพิมพ์ ประเภทเชิงคุณภาพเสนอข่าวที่เป็นข่าวหนัก

( Hard News ) มากกว่าหนังสือพิมพ์รายวันประเภทอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( ที่ระดับ 0.05 )

ทดสอบสมมุติฐานที่ 3 หนังสือพิมพ์ประเภทเชิงปริมาณเสนอข่าวที่เป็นเรื่องราวในเชิงลบ ( Negativism News ) มากกว่าไปจากหนังสือพิมพ์รายวันประเภทอื่น ๆ

จากการคำนวณหาผลของความแตกต่างระหว่างสัดส่วนของข่าวในเชิงลบและข่าวในเชิงบวกของหนังสือพิมพ์ประเภทเชิงปริมาณกับหนังสือพิมพ์ประเภทกึ่งเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยใช้การทดสอบเกี่ยวกับผลต่างระหว่างสัดส่วนของประชากร 2 กลุ่ม ( Z-Test ) ปรากฏว่าผลของการทดสอบครั้งนี้เป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัยคือหนังสือพิมพ์ประเภทเชิงปริมาณเสนอข่าวที่เป็นเรื่องราวในเชิงลบ ( Negativis News ) มากกว่าหนังสือพิมพ์รายวันประเภทอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( ที่ระดับ 0.05 )

ทดสอบสมมุติฐานที่ 4 ลักษณะเนื้อหาข่าวที่ได้รับการคัดเลือกเสนอในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แต่ละประเภท มีความสอดคล้องกับแนวทางและห้วงเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข่าวของคณะกรรมการหนังสือพิมพ์นั้น ๆ

#### 4.1 แนวความคิดของคณะกรรมการกับเนื้อหาที่นำเสนอในหน้าหนึ่งเกี่ยวกับประเภทของข่าวในหนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพสอดคล้องกัน

จากการเปรียบเทียบการจัดอันดับความสำคัญประเภทของข่าว ตามความคิดเห็นของบรรณาธิการและหัวหน้าข่าว กับปริมาณ ( จำนวนชิ้น ) ข่าวประเภทต่าง ๆ ที่นำเสนอในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพ ( สยามรัฐและมติชน ) พบว่ามีประเภท ของข่าวที่จัดในอันดับเดียวกัน 2 ประเภท คืออันดับที่ 1 ข่าวการเมือง อันดับที่ 13 ข่าวพยากรณ์อากาศ ส่วนข่าวประเภทอื่น ๆ ถึงแม้จะมีอันดับไม่ตรงกัน แต่ก็มีอันดับใกล้เคียงกัน ซึ่งข่าวที่จัดไว้ในอันดับใกล้เคียงกันมากที่สุดคือ ข่าวทหารและสงคราม และข่าวประเภทเศรษฐกิจซึ่งจัดอยู่ในอันดับต้น ๆ สำหรับข่าวที่ถูกจัดไว้ในอันดับที่แตกต่าง

กันมากที่สุดคือ ชาวสังคมและบุคคล ซึ่งคิดความคิดเห็นของบรรณาธิการและหัวหน้าข่าว ให้ความสำคัญเป็นอันดับที่ 13 แต่ข่าวที่ตีพิมพ์ในหน้าหนึ่งอยู่ในอันดับ 5

สำหรับการทดสอบความสอดคล้องสัมพันธ์กันของอันดับที่ ระหว่างความคิดเห็นของผู้ที่มีหน้าที่ในการคัดเลือกข่าวคือ บรรณาธิการและหัวหน้าข่าว กับปริมาณหรือจำนวนข่าวประเภทต่าง ๆ ที่นำเสนอในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ประเภทคุณภาพ พบว่า มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

#### 4.2 แนวความคิดของคณะบรรณาธิการกับเนื้อหาที่นำเสนอในหน้าหนึ่ง เกี่ยวกับประเภทของข่าวในหนังสือพิมพ์เชิงปริมาณสอดคล้องกัน

จากการเปรียบเทียบการจัดอันดับความสำคัญประเภทของข่าว ตามความคิดเห็นของบรรณาธิการบริหารข่าวและหัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ กับปริมาณ ( จำนวนชิ้น ) ข่าวประเภทต่างๆ ที่นำเสนอในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เชิงปริมาณ ( ไทยรัฐ และเดลินิวส์ ) พบว่ามีประเภทของข่าวที่อยู่ในอันดับเดียวกัน 1 ประเภท คือ อันดับที่ 8 ข่าวต่างประเทศ ส่วนข่าวประเภทอื่น ๆ ถึงแม้จะมีอันดับไม่ตรงกัน แต่ก็มีอันดับใกล้เคียงกัน ซึ่งข่าวที่จัดไว้ในอันดับใกล้เคียงกันมากที่สุดคือ ข่าวการเมือง ข่าวการศึกษา ข่าวอุบัติเหตุและภัยพิบัติ ซึ่งจัดอยู่ในอันดับต้น ๆ สำหรับข่าวที่ถูกจัดไว้ในอันดับที่แตกต่างกันมากที่สุดคือ ชาวสังคมและบุคคล ซึ่งอยู่ในอันดับท้าย ๆ ซึ่งคิดความคิดเห็นของบรรณาธิการและหัวหน้าข่าวให้ความสำคัญเป็นอันดับที่ 11 แต่ข่าวที่ตีพิมพ์ในหน้าหนึ่งให้เป็นอันดับ 4

สำหรับการทดสอบความสอดคล้องสัมพันธ์กันของอันดับที่ ระหว่างความคิดเห็นของผู้ที่มีหน้าที่ในการคัดเลือกข่าว คือบรรณาธิการและหัวหน้าข่าวกับปริมาณจำนวนข่าวประเภทต่าง ๆ ที่นำเสนอในหน้าหนึ่งพบว่ามี ความสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0:05

4.3 แนวความคิดของคณะบรรณาธิการกับเนื้อหาที่นำเสนอในหน้าหนึ่ง  
เกี่ยวกับประเภทของข่าวในหนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพและปริมาณ  
สอดคล้องกัน

จากการเปรียบเทียบการจัดอันดับความสำคัญประเภทของข่าว ตามความคิดเห็นของบรรณาธิการและหัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ กับปริมาณ ( จำนวนชิ้น ) ข่าวประเภทต่าง ๆ ที่นำเสนอในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพและปริมาณ ( แนวหน้าและบ้านเมือง ) พบว่ามีประเภท ของข่าวที่อยู่ในอันดับเดียวกัน 2 ประเภท คืออันดับที่ 1 ข่าวการเมือง อันดับที่ 5 ข่าวแรงงาน ส่วนข่าวประเภทอื่น ๆ ถึงแม้จะมีอันดับไม่ตรงกันแต่ก็มี อันดับใกล้เคียงกัน ซึ่งข่าวที่จัดไว้ในอันดับใกล้เคียงกันมากที่สุดคือ ข่าวสิ่งแวดล้อม ข่าวต่างประเทศ ข่าวอุบัติเหตุ เพื่อการพัฒนาซึ่งจัดอยู่ในอันดับต้น ๆ ข่าวที่ถูกจัดไว้ในอันดับที่แตกต่างกันมากที่สุดคือ ข่าวสังคมและบุคคล ซึ่งอยู่ในอันดับท้าย ๆ ซึ่งคิดความคิดเห็นของบรรณาธิการและหัวหน้าข่าวให้ความสำคัญเป็นอันดับที่ 16 แต่ข่าวที่ตีพิมพ์ในหน้าหนึ่งให้เป็นอันดับ 5

สำหรับการทดสอบความสอดคล้องสัมพันธ์กันของอันดับที่ ระหว่างความคิดเห็นของผู้ที่มีหน้าที่ในการคัดเลือกข่าวคือบรรณาธิการและหัวหน้าข่าว พบว่า มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

4.4 แนวความคิดของคณะบรรณาธิการกับเนื้อหาที่นำเสนอในหน้าหนึ่ง  
เกี่ยวกับประเด็นหรือคุณค่าของข่าวในหนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพ  
สอดคล้องกัน

จากการเปรียบเทียบ การจัดอันดับความสำคัญประเด็นของข่าวหรือคุณค่าข่าว ตามความคิดเห็นของบรรณาธิการและหัวหน้าข่าว กับปริมาณ ( จำนวนชิ้น ) ข่าวประเด็นต่าง ๆ ที่นำเสนอในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพ ( สยามรัฐ และมติชน ) พบว่าไม่มีข่าวประเด็นใดเลย ที่ถูกจัดไว้ในอันดับเดียวกัน ถึงแม้จะมีอันดับไม่ตรงกันแต่ก็มี



อันดับใกล้เคียงกัน ซึ่งประเด็นข่าวหรือคุณค่าของข่าวที่จัดไว้ในอันดับใกล้เคียงกันมากที่สุดคือ ข่าวที่เป็นความสนใจของมนุษย์ อันดับที่ 4 ความแปลกประหลาด อันดับที่ 7 และยังมีประเด็นคุณค่าของข่าวที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับเพศ อันดับที่ 9 และคุณค่าข่าวที่ถูกจัดไว้ในอันดับที่แตกต่างกันมากที่สุดคือ ข่าวที่มีประเด็นของความขัดแย้งซึ่งความคิดเห็นของบรรณาธิการและหัวหน้าข่าวให้อันดับความสำคัญอันดับที่ 5 แต่ข่าวที่ตีพิมพ์จริงในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ประเภทเชิงคุณภาพประกอบด้วยข่าวที่มีประเด็นของความขัดแย้งมีปริมาณมากเป็นอันดับที่ 1

สำหรับการทดสอบความสอดคล้องสัมพันธ์กันของอันดับที่ ระหว่างความคิดเห็นของผู้ที่มีหน้าที่ในการคัดเลือกข่าวคือ บรรณาธิการและหัวหน้าข่าวในการให้ความสำคัญกับประเด็นหรือคุณค่าของข่าว กับปริมาณจำนวนข่าวประเด็นต่าง ๆ ที่นำเสนอในหน้าหนึ่ง มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

#### 4.5 แนวความคิดของคุณและบรรณาธิการกับเนื้อหาที่นำเสนอในหน้าหนึ่ง เกี่ยวกับประเด็นหรือคุณค่าของข่าวในหนังสือพิมพ์เชิงปริมาณ สอดคล้องกัน

จากการเปรียบเทียบ การจัดอันดับความสำคัญประเด็นของข่าวหรือคุณค่าข่าวตามความคิดเห็นของบรรณาธิการและหัวหน้าข่าว กับปริมาณ ( จำนวนชิ้น ) ข่าวประเด็นต่าง ๆ ที่นำเสนอในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เชิงปริมาณ ( ไทยรัฐ และเดลินิวส์ ) พบว่าไม่มีข่าวประเด็นใดเลย ที่ถูกจัดไว้ในอันดับเดียวกัน ถึงแม้จะมีอันดับไม่ตรงกันแต่ส่วนใหญ่ก็มีอันดับใกล้เคียงกัน ซึ่งประเด็นข่าวหรือคุณค่าของข่าวที่จัดไว้ในอันดับใกล้เคียงกันมากที่สุดคือ ข่าวที่มีความเจื่อนง่า ความสนใจของมนุษย์ ความเด่น และยังมีประเด็นคุณค่าของข่าวที่เป็นความแปลกประหลาด ซึ่งทั้งหมดนี้ต่างอยู่ในอันดับต้น ๆ และคุณค่าข่าวที่ถูกจัดไว้ในอันดับที่แตกต่างกันมากที่สุดคือ ข่าวที่มีประเด็นของความมีผลกระทบที่ตามมา ซึ่งความคิดเห็นของบรรณาธิการและหัวหน้าข่าวให้อันดับความสำคัญอันดับที่ 7

แต่ข่าวที่ตีพิมพ์ในหน้าหนึ่ง พบว่าข่าวที่มีประเด็นของความจริงที่มีผลกระทบที่ตามมาอยู่  
อันดับที่ 2

สำหรับการทดสอบความสอดคล้องสัมพันธ์กันของอันดับที่ ระหว่างความคิดเห็น  
ของผู้ที่มีหน้าที่ในการคัดเลือกข่าวคือ บรรณาธิการและหัวหน้าข่าวในการให้ความสำคัญ  
กับประเด็นหรือคุณค่าของข่าวกับปริมาณจำนวนข่าวประเด็นต่าง ๆ ที่นำเสนอในหน้าหนึ่ง  
พบว่ามี ความสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

#### 4.6 แนวความคิดของคณะบรรณาธิการกับเนื้อหาที่นำเสนอในหน้าหนึ่ง

เกี่ยวกับประเด็นหรือคุณค่าของข่าวในหนังสือพิมพ์เชิงกึ่งคุณภาพและปริมาณ  
สอดคล้องกัน

จากการเปรียบเทียบ การจัดอันดับความสำคัญประเด็นของข่าวหรือคุณค่าข่าว  
ตามความคิดเห็นของบรรณาธิการและหัวหน้าข่าว กับจำนวนชิ้นข่าวประเด็นต่าง ๆ ที่นำ  
เสนอในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กึ่งเชิงคุณภาพและปริมาณ ( แนวหน้าและบ้านเมือง ) พบว่า  
มีข่าวประเด็นที่ถูกจัดไว้ในอันดับเดียวกัน 2 ประเด็น อันดับที่ 1 ความขัดแย้ง อันดับที่  
7 ความแปลกประหลาด คุณค่าข่าวที่จัดไว้ในอันดับใกล้เคียงกันมากที่สุดคือ ความเด่น  
ข่าวที่เป็นความสนใจของมนุษย์ ข่าวที่เป็นมีความเงื่อนงำ และข่าวที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับเพศ  
และคุณค่าข่าวที่ถูกจัดไว้ในอันดับที่แตกต่างกันมากที่สุดคือ ข่าวที่มีประเด็นของความใกล้ชิด  
ซึ่งความคิดเห็นของบรรณาธิการและหัวหน้าข่าวให้อันดับความสำคัญอันดับที่ 3 แต่ข่าวที่  
ตีพิมพ์จริงในหน้าหนึ่งพบว่าข่าวที่มีประเด็นของความใกล้ชิดมากเป็นอันดับที่ 8

สำหรับการทดสอบความสอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่างความคิดเห็น ของผู้ที่มี  
หน้าที่ในการคัดเลือกข่าวคือ บรรณาธิการและหัวหน้าข่าวในการให้ความสำคัญกับประเด็น  
หรือคุณค่าของข่าวกับปริมาณจำนวนข่าวประเด็นต่าง ๆ มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่าง  
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

### อภิปรายผลการวิจัย

ประเภทของข่าวที่บรรณาธิการและหัวหน้าข่าวของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ ทั้ง 3 ประเภทต่างให้ความสำคัญมาเป็นอันดับหนึ่ง ในการพิจารณาคัดเลือกหน้าตีพิมพ์ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ คือ ข่าวทางด้านการเมือง ไม่ว่าจะเป็นด้านการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐบาล ข่าวพรรคการเมืองต่าง ๆ ทั้งนี้เป็นเพราะว่านโยบายหลักของการนำเสนอข่าวหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ มักจะให้ความสนใจและความสำคัญต่อข่าวคราวการที่เกี่ยวกับเคลื่อนไหวทางการเมือง และที่สำคัญข่าวการเมืองนั้นเป็นที่สนใจของผู้อ่านส่วนใหญ่ของประเทศ การให้ความสำคัญกับข่าวการเมืองเป็นอันดับหนึ่งนี้ สอดคล้องกับการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ของ ธงชัย มหาไตรภพ ( 2532 ) ที่ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการคัดเลือกข่าวสำหรับลงพิมพ์ในหน้าแรกของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 4 ฉบับ พบว่าจากการวิเคราะห์เนื้อหาในหน้าแรกของหนังสือพิมพ์ 3 ฉบับ ( สยามรัฐ มติชน เคลิมิเรอร์ ) ได้มีการลงพิมพ์ข่าวการเมืองมากที่สุด

นอกจากนั้นแล้วจากการวิเคราะห์เนื้อหาหน้าหนึ่งในการวิจัยครั้งนี้พบว่าประเภทของข่าวที่นำเสนอโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์เชิงปริมาณ และหนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพและปริมาณ นั้น ข่าวอาชญากรรมและโรงพัก มีการนำเสนอเป็นปริมาณ ( จำนวนชิ้น ) เกือบเท่ากับข่าวการเมือง เป็นที่น่าสังเกตว่าโดยปกติข่าวประเภทอาชญากรรมและโรงพัก จะเป็นข่าวที่ผู้อ่านซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของหนังสือพิมพ์เชิงปริมาณ ให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ จากผลการวิจัยพบว่าหนังสือพิมพ์เชิงปริมาณให้เนื้อที่สำหรับข่าวประเภทนี้มากที่สุดเป็นร้อยละ 64.9 ( เคลิมิเรอร์ เสนอร้อยละ 42.5 และ ไทยรัฐเสนอร้อยละ 25.9 ) นอกจากนี้ จะเสนอเนื้อหาข่าวแล้วจะมีการลงภาพขนาดใหญ่ และโดยทั่วไปจะเห็นว่าหนังสือพิมพ์ปริมาณเน้นที่จะเสนอข่าวในลักษณะตื้นตื้นและหวาดเสียวเป็นประจำ

การคัดเลือกข่าวประเภทต่าง ๆ เพื่อนำเสนอในหน้าหนึ่งนี้ หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับจะมีนโยบายในการคัดเลือกข่าวค่อนข้างคล้ายกัน แต่ก็มีความแตกต่างกันไปบ้างตามกลุ่มเป้าหมายผู้อ่าน นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ทำให้บางครั้ง

หนังสือพิมพ์จะเลือกเสนอข่าวบางประเภทมากเป็นพิเศษ เช่น กรณีสงครามอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งเป็นเรื่องที่มีคนให้ความสนใจมาก มีผู้อ่านต้องการทราบความเคลื่อนไหวความเสียหาย อันเนื่องมาจากการสู้รบ ก็จะพบว่าหนังสือพิมพ์เกือบทุกประเภททุกฉบับมักจะนำข่าวดังกล่าวมานำเสนอคงจะเห็นได้จากแนวความคิดเห็นของบรรณาธิการและหัวหน้าข่าว ที่ให้ความสำคัญกับข่าวประเภทนี้จัดอยู่ในอันดับ 2 รองจากข่าวการเมือง ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่าการคัดเลือกข่าวเพื่อนำเสนอในหน้าหนึ่งนั้นนอกจาก นโยบายของหนังสือพิมพ์แล้วยังขึ้นอยู่กับความสำคัญของเหตุการณ์ที่เป็นข่าวอีกด้วย

การวิเคราะห์เนื้อหาข่าวประเภทต่าง ๆ ในหนังสือพิมพ์รายวันทั้ง 3 ประเภท พบว่า มีการนำเสนอข่าวพยากรณ์อากาศ ข่าวเกษตรและอุตสาหกรรม ข่าวศิลปะและบันเทิง ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปริมาณจำนวนชิ้นที่น้อยมากไม่ถึง 1 % ของข่าวประเภทอื่น ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า หนังสือพิมพ์ยังเผยแพร่ข่าวสารค่านี้น้อยไปหรือไม่ได้ให้ความสนใจ โดยเฉพาะในเรื่องสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เช่น ข่าวเกษตรและอุตสาหกรรม หรือข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้นควรให้ความสำคัญกับข่าวสารค่านดังกล่าวมากขึ้น

สำหรับผลจากการแสดงความคิดเห็นของบรรณาธิการและหัวหน้าข่าว และจากการวิเคราะห์เนื้อหาข่าวที่นำเสนอในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แต่ละประเภท พบว่าเป็นไปตามสมมุติฐานที่ 4 คือ ลักษณะเนื้อหาข่าวที่ได้รับการคัดเลือกเสนอในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แต่ละประเภทมีความสอดคล้องกับแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข่าวของคณะบรรณาธิการและหัวหน้าข่าวในหนังสือพิมพ์นั้น ๆ กล่าวคือ บรรณาธิการและหัวหน้าข่าวของหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ประเภทแสดงความคิดเห็นและให้ความสำคัญกับข่าวประเภทต่าง ๆ โดยมากก็มักจะพิจารณานำเสนอจริงในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ของตนเอง

บรรณาธิการและหัวหน้าข่าวของหนังสือพิมพ์คุณภาพ ให้ความสำคัญมากกับประเภทของข่าวที่มีลักษณะที่เป็น ข่าวหนัก ( Hard News ) คือ เป็นข่าวที่มีเนื้อหาสาระ และเป็นข่าวที่ให้ความรู้ ความคิดเห็นสร้างภูมิปัญญา เช่น ข่าวการเมือง ( อันดับ 1 )

ข่าวทหารและการสงคราม ( อันดับ 2 ) ข่าวเศรษฐกิจ ( อันดับที่ 3 ) มากกว่าการเสนอข่าวที่มีลักษณะที่เป็น ข่าวเบา ( Soft News ) หรือข่าวที่มีเนื้อหาสาระมุ่งให้ความบันเทิง ให้ผู้อ่านได้รับความพอใจอย่างรวดเร็ว เช่น ข่าวกีฬา ( อันดับ 10 ) ข่าวอาชญากรรมและข่าวโรงพัก ( อันดับ 11 ) ข่าวศิลปะและบันเทิง ( อันดับ 12 )

จากการทดสอบสัดส่วนข่าวหนักกับข่าวเบาของหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ประเภทชี้ให้เห็นว่า หนังสือพิมพ์ประเภทคุณภาพยังคงให้ความสำคัญกับข่าวหนักมากกว่าข่าวเบา ( 79.9 % : 20.0% ) ซึ่งเป็นไปตามค่านิยมสำหรับหนังสือพิมพ์ประเภทนี้ของนักวิชาการด้านวารสารศาสตร์ แม้ว่าหนังสือพิมพ์มติชนจะมีข่าวเบาในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นมากกว่าหนังสือพิมพ์สยามรัฐแต่ก็ยังน้อยกว่าหนังสือพิมพ์ประเภทเชิงปริมาณ ( มติชน เสนอข่าวหนัก 71 % ข่าวเบา 29 % สยามรัฐ เสนอข่าวหนัก 87 % ข่าวเบา 13 % )

สำหรับหนังสือพิมพ์ประเภทเชิงปริมาณ ได้แก่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และเดลินิวส์เสนอเนื้อหาข่าวหน้าหนึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยข่าวที่ผู้อ่านได้รับความพอใจอย่างรวดเร็ว ได้แก่ข่าวอาชญากรรมคิดเป็นร้อยละ 14.0 ข่าวบันเทิง ร้อยละ 0.4 ข่าวกีฬา ร้อยละ 0.8 เป็นต้น ซึ่งหนังสือพิมพ์ประเภทนี้จะมุ่งเสนอข่าวเบามากกว่าข่าวหนัก ( 52.8 % : 48.3 % ) ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ 2

ส่วนหนังสือพิมพ์ประเภทเชิงคุณภาพและปริมาณ ได้แก่หนังสือพิมพ์แนวหน้าและหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ซึ่งพบว่า เนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นข่าวที่มีเนื้อหาผสมผสานระหว่างข่าวหนัก เช่น ข่าวการเมือง ข่าวต่างประเทศ ข่าวทหารและสงคราม กับข่าวที่มีเนื้อหาเบา เช่น ข่าวอาชญากรรม ข่าวกีฬา ข่าวบันเทิง แต่โดยส่วนรวมแล้วสัดส่วนของข่าวหนักจะสูงกว่าข่าวเบา ( 72.5 % : 27.7 % )

นอกจากเนื้อหาข่าวในลักษณะที่เป็นข่าวหนักและข่าวเบาแล้ว ผลการวิจัยจากความคิดเห็นของบรรณาธิการและหัวหน้าข่าว และจากการวิเคราะห์เนื้อหาข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ประเภทพบว่าได้ให้ความสำคัญมากกับข่าวในเชิงลบ ( Negative

News ) ร้อยละ 83.7 มากกว่าข่าวในเชิงบวก ( Positive News ) มีเพียงร้อยละ 16.2 เป็นไปตามสมมติฐานที่ 3 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Galtung & Ruge ( 1987 ) ที่ชี้ให้เห็นว่า ความเป็นลบของข่าวเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ใช้ในการคัดเลือกข่าวโดยพิจารณาจากความนิยมของบรรณาธิการที่มักจะนำเสนอข่าวในเชิงลบมากกว่าข่าวในเชิงบวก นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนงานวิจัยของ Dr. Jack B. Hasking ( 1979 ) ที่ทำการวิจัยเรื่องข่าวในแง่ร้าย ( Bad News ) ซึ่งศึกษาถึงการตัดสินใจพิจารณาการคัดเลือกข่าวของผู้สื่อข่าวว่าจะเลือกข่าวในแง่ลบหรือบวก ผลการวิจัยพบว่า นักข่าวมีแนวโน้มที่จะคัดเลือกข่าวเดียวกัน ที่มุ่งประเด็นทางลบมากกว่าข่าวที่เน้นประเด็นทางบวก

จากลักษณะของเนื้อหาและแนวทางการคัดเลือกข่าว ของหนังสือพิมพ์แต่ละประเภทดังกล่าวข้างต้น ทำให้เห็นว่าการแบ่งประเภทหนังสือพิมพ์โดยพิจารณาจากเนื้อหาหนังสือพิมพ์นั้นสอดคล้องกับวิธีการของ Seymour ( 1968 ) ที่ได้แบ่งลักษณะของหนังสือพิมพ์ได้เป็น 2 ประเภท คือ หนังสือพิมพ์ประเภทเฟื่องคุณภาพ ( The Quality Newspaper ) ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีเนื้อหาส่วนใหญ่สนองตอบความพอใจด้านความรู้ ความคิดเห็นของผู้อ่านในระยะยาว เนื้อหาเกี่ยวกับ ข่าวการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ ในด้านบทความ ความคิดเห็นมักตั้งอยู่ข้อเท็จจริง มีการอธิบายเบื้องหลังข่าว การจัดวางรูปแบบไม่เน้นความสวยงามมากนัก ผู้อ่านส่วนใหญ่เป็นพวกปัญญาชน เป็นนักวิชาชีพที่สนใจในการเมือง การปกครอง การบริหารบ้านเมืองของรัฐบาล และอีกประเภทหนึ่งคือ หนังสือพิมพ์ประเภทเฟื่องปริมาณ ( The Quantity Newspaper ) เป็นหนังสือพิมพ์ที่มีเนื้อหาส่วนใหญ่คล้ายอารมณ์ของผู้อ่านทันที เนื้อหาข่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสนใจของมนุษย์ ( Human Interest ) ข่าวบันเทิง ข่าวอาชญากรรม ข่าวคืนเด่นเร้าอารมณ์ ข่าวการเมืองไม่หนักเกินไป การจัดวางรูปแบบเน้นให้สะดุดตาคนอ่าน การพาดหัวข่าวเร้าความสนใจด้วยตัวอักษรใหญ่ ๆ สาระส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมนุษย์ ผู้อ่านเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ผลจากการวิจัยครั้งนี้โดยสรุป หนังสือพิมพ์ประเภทเฟื่องคุณภาพที่ใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษา คือ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ และมติชน ส่วนใหญ่จะเน้นการเสนอข่าวสารค้ำการเมือง ข่าวทหาร ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวต่างประเทศ เนื้อหาส่วนใหญ่ประกอบด้วยข่าวและบทความประเภทหนักสมอง มุ่งเสนอข่าวหนักมากกว่าข่าวเบา

เมื่อพิจารณาแนวความคิดเรื่องนายประตูข่าวสาร ( Gatekeeper ) กับผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า การพิจารณาคัดเลือกข่าวสารของบรรณาธิการและหัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ประเภท ขึ้นอยู่กับการให้ความสำคัญต่อประเภทของข่าวต่าง ๆ รวมทั้งพิจารณาถึงความสำคัญของคุณค่าของข่าว ลักษณะของเนื้อหาข่าวหนักและข่าวเบา หรือข่าวในเชิงลบและเชิงบวก นอกจากนั้นยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เข้ามามีผลต่อการคัดเลือกข่าวอีก เช่น คำนำถึงความสนใจของผู้อ่าน ความสนใจส่วนตัวของบรรณาธิการ และหัวหน้าข่าวต่อเหตุการณ์ ความคิดเห็นของบุคคลอื่นในกองบรรณาธิการ หรือในเรื่งนโยบายของหนังสือพิมพ์และของเจ้าของหนังสือพิมพ์ ซึ่งปัจจัยพวกนี้เข้ามามีอิทธิพลต่อการคัดเลือกข่าวบางปัจจัยมีอิทธิพลอยู่ในระดับสูง เช่น การคำนึงถึงความสนใจของผู้อ่านทั้งนี้ เป็นเพราะในการนำเสนอข่าวสารไปยังผู้อ่านนั้นผู้จัดทำข่าวสาร ( หนังสือพิมพ์ ) จำเป็นต้องเสนอข่าวที่ผู้อ่านความต้องการจะทราบ และผู้อ่านให้ความสนใจติดตาม หากมีการเสนอข่าวในลักษณะที่ขัดกับความต้องการของผู้อ่านโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นเป้าหมายด้วยแล้วมีผลถึงความล้มเหลว ของกิจการหนังสือพิมพ์ได้เช่นกัน และบางปัจจัยก็มีอิทธิพลอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ เช่น ในเรื่องของนโยบายเจ้าของหนังสือพิมพ์ พบว่าในการทำงานคัดเลือกข่าวนั้น บรรณาธิการและหัวหน้าข่าวมีอิสระจากเจ้าของหนังสือพิมพ์ค่อนข้างมาก ส่วนใหญ่แล้วเจ้าของหนังสือพิมพ์จะคอยควบคุมดูแลทางด้านธุรกิจ งานในการคัดเลือกข่าวจึงเป็นหน้าที่ของกองบรรณาธิการ

นอกจากนี้ยังพบว่า นายประตูข่าวสารหรือบรรณาธิการและหัวหน้าข่าว ที่มีบทบาทในการพิจารณาคัดเลือกข่าวสารสำหรับลงพิมพ์ในหาหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ประเภทนั้น ส่วนมากมีระบบการทำงานแบบเป็นหมู่คณะ ( Group Gatekeepers ) คือ ในการพิจารณาคัดเลือกข่าวนั้นแต่ละครั้งมีกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอน มีการประชุมโต๊ะข่าวในกองบรรณาธิการทำหน้าที่รับผิดชอบเป็นหมู่คณะร่วมกัน ซึ่งหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ประเภท มีลักษณะการทำงานคล้าย ๆ กัน คือ เมื่อเนื้อหาข่าวและภาพข่าวถูกส่งเข้ากองบรรณาธิการ เมื่อบรรณาธิการได้รับต้นฉบับข่าวที่ผ่านการเรียบเรียงข่าวแล้วจะนำต้นฉบับข่าวมาตรวจแก้ไข แล้วมีการประชุมโต๊ะข่าวเพื่อประเมินคุณค่าและจัดลำดับความ

สำคัญของข่าวที่จะนำเสนอในหน้าหนึ่ง หลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของบรรณาธิการฝ่ายศิลป์ เพื่อทำการจัดหน้า แล้วจึงส่งไปยังแผนกพิมพ์ต่อไป

บรรณาธิการและหัวหน้าข่าวของหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ประเภท ส่วนใหญ่จะเห็นความสำคัญของอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการสื่อสาร ทั้งนี้เป็นเพราะ อุปกรณ์เทคโนโลยีทางการสื่อสารสามารถเพิ่มความรวดเร็วและความสดของข่าว ทำให้สามารถแข่งขันกับหนังสือพิมพ์ฉบับอื่น ๆ ได้ และยังช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการวางตลาด ขยายความกว้างไกลของเหตุการณ์ข่าว ความสะดวกของผู้ปฏิบัติงาน ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล สร้างความกระตือรือร้นและประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงาน ประหยัดแรงงานและเวลา พัฒนาด้านการจัดหน้า สร้างความพึงพอใจให้ผู้อ่าน แข่งขันกับสื่ออื่น ๆ และสามารถดึงดูดผู้ลงโฆษณา

บรรณาธิการและหัวหน้าข่าว ของหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ประเภท ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในงานในกองบรรณาธิการ โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ ว่าจะมีผลต่อการเปลี่ยนต่อรูปแบบหรือขั้นตอนการทำงานคัดเลือกข่าว โดยนักข่าวจะป้อนข้อมูลเข้ากองบรรณาธิการผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเอง และจะเก็บข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถเรียกข้อมูลออกมาใช้เพื่อช่วยในการรายงานข่าว บรรณาธิการสามารถที่จะคัดเลือกข่าวจากข้อมูลข่าวสารได้เร็วขึ้น และยังทำการตรวจแก้ต้นฉบับ เรียบเรียงข่าว โดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งในจุดนี้ถือได้ว่าเป็นประโยชน์มากโดยเฉพาะการนำเสนอข่าวที่ต้องมีการเสนอเรื่องราวที่มีเบื้องหลัง สามารถเรียกข้อมูลของข่าวหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องทำให้ข่าวมีความแม่นยำมากขึ้น

บรรณาธิการและหัวหน้าข่าวบางฉบับยังได้ตั้งข้อสังเกตว่า ปัจจุบันยังไม่มีหนังสือพิมพ์ฉบับใดที่นำอุปกรณ์หรือนำเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ แต่ถึงแม้จะมีการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ ทั้งคงเนื่องมาจากจะต้องใช้การลงทุนที่สูงมากหนังสือพิมพ์ที่มีโอกาสนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ จะต้องเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีความมั่นคงทางการเงินสูง และเป็นหนังสือพิมพ์ที่มียอดจำหน่ายในระดัสูง แต่ถึงจะมี



การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ บรรณาธิการและหัวหน้าข่าวบางท่านได้แสดงความคิดเห็นว่าคงจะไม่มีผลกระทบต่อการค้าเลือกข่าวมากนัก เพราะในการคัดเลือกข่าวนั้นในทางปฏิบัติแล้วยังมีขั้นตอนและปัจจัยอื่น ๆ ที่เข้ามาเป็นส่วนประกอบอีกมากและการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในขั้นตอนของการคัดเลือกข่าวนั้น มีจุดอ่อนคือทำให้ขาดการระดมความคิดเห็นจากบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องของในการพิจารณาคัดเลือกข่าว ประการสุดท้ายที่บรรณาธิการและหัวหน้าข่าวได้เสนอแนะ คือ ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรของหนังสือพิมพ์ให้มีคุณภาพก่อนจึงให้ความสำคัญกับอุปกรณ์และเครื่องมือ เพราะบุคลากรเป็นผู้ใช้และเป็นผู้ควบคุมเครื่องมือดังกล่าว

### ข้อเสนอแนะ

#### ข้อเสนอแนะสำหรับบรรณาธิการและหัวหน้าข่าว

1. บรรณาธิการและหัวหน้าข่าว ควรให้ความสำคัญกับข่าวที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำวันของมนุษย์เช่น ข่าวการแพทย์และสาธารณสุข ข่าวการพัฒนาข่าวสิ่งแวดล้อม มากขึ้นทั้งนี้เพราะหนังสือพิมพ์เป็นสื่อมวลชนที่มีบทบาทในการให้การศึกษาให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจกับประชาชนได้มีประสิทธิภาพไม่แพ้สื่ออื่น ๆ เร็วและกว้างขวางกว่าสื่อประเภทอื่น ๆ ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่า หนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ประเภทมีการนำเสนอข่าวดังกล่าวค่อนข้างน้อย เช่น ข่าวการพัฒนา มีอัตราการนำเสนอเพียง ร้อยละ 2.6 ( 32 ชิ้น ) ข่าวการแพทย์และสาธารณสุข มีการนำเสนอเพียงร้อยละ 1.2 ( 15 ชิ้น ) จากจำนวนข่าวทั้งหมด ( 1228 ชิ้น ) ถ้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับได้ให้ความสำคัญการข่าวสารประเภทดังกล่าวมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ย่อมมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

2. คุณค่าของข่าวจากการวิเคราะห์เนื้อหาพบว่า หนังสือพิมพ์ส่วนมากเสนอข่าวที่มีความขัดแย้งเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งชี้ให้เห็นว่า หนังสือพิมพ์เน้นความขัดแย้งมากกว่าคุณค่าของข่าวด้านอื่น ๆ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งข่าวได้มาก จึงควรไปเน้นคุณค่าของข่าวในเชิงสร้างสรรค์บ้าง เช่น ความก้าวหน้า

3. ควรลดข่าวประเภทอาชญากรรมและข่าวโรงพัก ข่าวอุบัติเหตุ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์เชิงปริมาณซึ่งจะเน้นข่าวในลักษณะนี้มากเกินไป

4. เนื้อหาข่าวในเชิงลบเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับข่าวในเชิงบวกพบว่า หนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่เสนอข่าวที่มีเนื้อหาในเชิงลบมากกว่าที่จะเสนอข่าวในเชิงบวก ชี้ให้เห็นว่าหนังสือพิมพ์มักเน้นเนื้อหาข่าวที่มีความเป็นลบ ดังนั้นควรที่จะเน้นเนื้อหาข่าวในเชิงบวกบ้าง เช่น ข่าวที่ให้ความรู้ ข่าวที่แสดงถึงความสำเร็จในเรื่องต่าง ๆ ข่าวความเจริญก้าวหน้า ข่าวนุเคราะห์ที่ทำประโยชน์ให้กับสังคม

#### ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรจะได้ทำการศึกษาวิจัยการคัดเลือกข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทอื่น เช่น นิตยสาร รวมทั้งสื่ออื่น ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เพื่อที่จะได้นำผลการศึกษามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ

2. ควรจะได้มีการศึกษาความคิดเห็นของผู้อ่านในฐานะผู้รับสาร เพื่อเปรียบเทียบกับบรรณาธิการและหัวหน้าข่าวในฐานะผู้ส่งสาร รวมทั้งศึกษาเนื้อหาของข่าวสารในหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นตัวสาร ว่ามีความสอดคล้องสัมพันธ์กันหรือไม่

3. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาในหัวข้อนี้ในลักษณะเจาะลึกเป็นกรณีศึกษาในหนังสือพิมพ์บางฉบับ เช่น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ในฐานะที่เป็นหนังสือพิมพ์มีผู้นิยมอ่านมากที่สุด

4. ถ้าเป็นไปได้ในการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในกองบรรณาธิการ ผู้วิจัยควรมีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสการปฏิบัติงานจริง ๆ เพื่อที่จะสามารถเข้าใจกระบวนการคัดเลือกที่เกิดขึ้นแต่ละวันในหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับได้อย่างต้องแท้

5. การวิเคราะห์ข่าวหนักและข่าวเบา ข่าวเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งคุณค่าของข่าว ควรจะใช้วิธีการที่มีความละเอียดลึกซึ้งกว่านี้และควรเป็นการวิจัยเจาะลึกเฉพาะเรื่องเพื่อจะได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากขึ้น



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย